

Ngày 16/4/2023.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH Năm A

CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Cv 2,42-47 = 1Pr 1,3-9 = Ga 20,19-31

²⁷ Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” ²⁸ Ông Tô-ma thưa với Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” ²⁹ Chúa Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,27-29)

Bài Suy Gẫm số 32. Điểm 1: Tâm Hồn Không Có Chúa Giê-su Hiện Diện Thì Như Bị Mù

Hôm nay, sau khi đã Phục sinh, Chúa Giê-su Ki-tô hiện ra tại căn phòng nơi các môn đệ đang tụ họp, các cửa đều đóng kín; qua dấu chỉ này, Người muốn chúng ta hiểu rằng, một tâm hồn mà không có sự sống đời mới, không sống theo ân sủng, thì đóng kín trước các tác động bên trong của Thần Khí Thiên Chúa; tâm hồn ấy chỉ còn chịu tác động của người phạm và của tính tự nhiên mà thôi. Đó là hậu quả của tâm trí bị mù quáng và của tấm lòng cứng cõi, do tội lỗi gây nên nơi chúng ta. Sự mù quáng này khiến người ta sáng suốt đối với chuyện thế gian, nhưng lại không có được một chút sáng suốt nào, một chút cởi mở nào đối với những việc liên quan tới Thiên Chúa và tới việc phụng sự Người. Đây là điều mà Chúa Giê-su Ki-tô muốn dạy chúng ta khi Người nói rằng “con cái đời này khôn khéo” – và sáng suốt về việc đời – “hơn con cái ánh sáng” (Lc 16,8) – trong việc thiêng liêng và cứu rỗi linh hồn của họ.

Anh Em có nằm trong số những người này chăng?

Ngày 17/4/2023.

Thứ Hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Cv 4,23-31 = Ga 3,1-8

⁵ Chúa Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. ⁶ Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.” (Ga 3,5-6)

Bài Suy Gẫm số 45. Điểm 2: Chúa Thánh Thần Duy Trì Ân Sủng

Kẻ rời bỏ thế gian chỉ sống trong ân sủng, thì chưa đủ; người ấy còn phải chống lại những thứ có thể làm mất đi ân sủng nữa; và đây cũng là điều được Chúa Thánh Thần tác tạo trong người ấy. Thánh Phao-lô nói: “*Tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau*” (Gl 5,17); “*nhưng nếu nhờ Thần Khí*” – nghĩa là do Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong Anh Em – “*Anh Em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi Anh Em thì Anh Em sẽ được sống*” (Rm 8,13).

Như thế có nghĩa là Anh Em chỉ có thể bảo toàn được đời sống ân sủng bằng việc kìm hãm những khuynh hướng của bản tính hư hỏng trong Anh Em, tức là “*xác thịt*” theo cách gọi của

thánh Phao-lô; càng kháng cự những khuynh hướng đó bao nhiêu, Anh Em càng củng cố đời sống ân sủng trong Anh Em bấy nhiêu. Cũng chỉ bằng cách này, Anh Em mới hoàn toàn thuộc về Chúa Giê-su Ki-tô, vì như thánh Phao-lô dạy: “*những ai thuộc về Chúa Giê-su Ki-tô thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê*” (Gl 5,24). Vị tông đồ còn nói thêm: “*Anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em*” (Cl 3,5), và bằng cách đó, Anh Em sẽ từ chối không chiều theo những ham muốn xác thịt, và sẽ củng cố ân sủng nơi Anh Em.

Ngày 18/4/2023

Thứ Ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Cv 4,32-37 = Ga 3,7b-15

^{7b} *Khi ấy, Chúa Giê-su nói với ông Nicôđêmô rằng: “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. ⁸ Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”* (Ga 3,7b-8)

Bài Suy Gẫm số 45. Điểm 3: Chúa Thánh Thần Linh Hoạt Bằng Ân Sủng

Mặc dầu kết quả đặc biệt của lòng Thiên Chúa nhân hậu, là gìn giữ Anh Em trong ơn nghĩa thánh, tuy nhiên như thế vẫn còn chưa đủ trong nghề nghiệp của Anh Em để sống theo đúng tinh thần của ơn gọi Anh Em; Anh Em còn phải hành động theo ân sủng nữa, và phải tỏ cho người ta thấy rằng Anh Em hành xử dưới sự tác động của Thần Khí. Theo thánh Phao-lô, đó phải là dấu hiệu Anh Em đang ở trong ân sủng của Thiên Chúa: “*Nếu Anh Em sống nhờ Thần Khí thì cũng phải nhờ Thần Khí mà tiến bước*” (Gl 5,25). Vậy Anh Em phải hết sức ý tứ, sao cho bản tính tự nhiên không chiếm phần trong công việc Anh Em làm; sao cho trong hành động của Anh Em, không có một yếu tố nào mà không phải là sản phẩm của ân sủng Thiên Chúa.

Chẳng phải Anh Em làm nhiều việc vì lý do hoàn toàn phạm tục, hay do khuynh hướng tự nhiên ư? Anh Em có làm mọi sự như thể mình đang đứng trước mặt Thiên Chúa, đang thuộc về Thiên Chúa và chỉ duy nhất muốn làm đẹp lòng Người không?

Ngày 19/4/2023

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Cv 5,17-21 = Ga 3,16-21

¹⁹ “*Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. ²⁰ Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.*” (Ga 3,19-20)

Bài Suy Gẫm số 44. Điểm 3: Tại Sao Thế Gian Từ Khước Ánh Sáng Chân Thật?

Mặc dù những chân lý vĩ đại trên thật cao đẹp và đáng ngưỡng mộ, và cho dù Thánh Thần chính là ánh sáng chân thật soi các linh hồn, nhưng phần đông người ta chẳng hiểu biết gì,

bởi như lời Tin Mừng cho biết, “*chúng chuộng bóng tối hơn ánh sáng*” (Ga 3,19) và chúng chẳng biết Thánh Linh, cũng chẳng hiểu những điều mà Người có thể gọi lên và thực hiện nơi các linh hồn. Lý do mà Chúa Giê-su Ki-tô đưa ra là vì “*các việc họ làm đều xấu xa...*” và “*ai làm điều ác thì ghét ánh sáng*” (Ga 3,19-20). Và vì thế gian bị mù mắt bởi tội lỗi, nó có những phương châm hoàn toàn trái ngược với những gì Thánh Thần chỉ vẽ cho những linh hồn thánh thiện; thế gian cũng xử sự dựa trên những phương châm này; và chúng cũng là nguồn gốc của mọi tội lỗi của thế gian và sự hư hỏng của tâm hồn của nó.

Anh Em phải làm tất cả để gạt ra khỏi tâm trí các học trò của Anh Em những phương châm và tục lệ của thế gian. Anh Em phải khiến các em ghê tởm chúng. Càng đố kỵ với thế gian, Anh Em sẽ càng ghét bỏ cách làm và phương châm của nó, nơi Anh Em và nơi người khác.

Ngày 20/4/2023

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Cv 5,27-33 = Ga 3,31-36

³³ “*Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đáng chân thật.*” ³⁴ *Quả vậy, Đáng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.*” (Ga 3,33-34)

Bài Suy Gẫm số 44. Điểm 2: Chúa Thánh Thần Giải Sáng Các Chân Lý Tin Mừng

Những chân lý mà Thánh Linh dạy cho kẻ đã tiếp nhận Người, là những phương châm rải rác trong sách Phúc Âm; Người làm cho họ nhận thức, ưa thích những phương châm đó, khiến họ phải dựa theo chúng để mà sống và hành động; vì chỉ có Thần Khí của Thiên Chúa mới ban sự thông hiểu và thúc đẩy thực thi các phương châm đó một cách hữu hiệu; bởi chúng vượt xa tâm trí khôn của con người. Thật thế, làm sao chúng ta có thể biết được “*phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó*” (Mt 5,3); “*hãy yêu kẻ thù*” (Mt 5,44; Lc 6,27); “*phải vui mừng ... khi người ta vu khống đủ điều xấu xa*” (Mt 5,11); “*phải lấy ơn báo oán*” (Lc 6,28), và rất nhiều chân lý khác, hoàn toàn đối nghịch với khuynh hướng tự nhiên của chúng ta, làm sao hiểu tất cả những điều đó, trừ phi chúng được chính Thánh Linh dạy cho chúng ta?

Anh Em phải dạy những phương châm thánh thiện đó cho trẻ em mà Anh Em có bổn phận giáo dục. Anh Em phải nhập tâm những chân lý đó, để có thể ghi khắc sâu đậm chúng vào trái tim của con trẻ. Anh Em hãy ngoan ngoãn nghe theo Chúa Thánh Thần, Đáng mà trong một thời gian ngắn, có thể mang lại cho Anh Em một sự hiểu biết trọn vẹn về các chân lý đó.

Ngày 21/4/2023

Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Cv 5,34-42 = Ga 6,1-15

¹¹ *Vậy, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cả nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.* (Ga 6,11)

Bài Suy Gẫm số 59. Điểm 3: Chúng Ta Phải Trông Cậy Vào Lòng Nhân Từ Của Thiên Chúa

Hãy khâm phục lòng nhân từ của Chúa Giê-su Ki-tô đối với những kẻ theo Người. Người nói: *“Ta chạnh lòng thương dân này”* (Mc 8,2), và Người làm một phép lạ để nuôi tất cả, hoá bảy cái bánh ra nhiều, đến nỗi sau khi tất cả đã ăn no nê, còn dư lại rất nhiều (Mc 8,8). Với dân Do Thái, cũng vậy: *“Bốn mươi năm trường trong sa mạc, có Ngài nuôi dưỡng, nào họ thiếu thốn chi”* (Nkm 9,21), – không một người dân nào phải bỏ tí công sức để tự cấp dưỡng cho nhu cầu bản thân.

Thiên Chúa sẽ cung cấp tất cả những gì Anh Em cần, nếu Anh Em chỉ lo việc thánh hóa bản thân và làm tốt các bổn phận của ơn gọi của mình; cũng với ý đó, Người đã nói với thánh Catarina thành Sienna rằng, Bà hãy nghĩ đến Người và Người sẽ nghĩ đến Bà.

Thiên Chúa, Đấng tạo dựng loài người, đã muốn cho họ có cái cần thiết, và khi họ thiếu phương tiện, thì Người đích thân chu cấp mọi thứ. Trong ơn gọi của mình, Anh Em đang làm công việc của Thiên Chúa, hãy tin chắc rằng Người sẽ chăm sóc Anh Em rất kỹ, miễn là Anh Em trung thành phục vụ Người, và không bỏ sót bất cứ điều gì Người đòi hỏi nơi Anh Em.

Ngày 22/4/2023

Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Cv 6,1-7 = Ga 6,16-21

²⁰ Nhưng Người bảo các ông: *“Thầy đây mà, đừng sợ!”* ²¹ Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. (Ga 6,20-21)

Bài Suy Gẫm số 10. Điểm 1: Nguy Hiểm Do Những Cám Dỗ Chống Lại Đức Vâng Phục

[...] Ở trong một cộng đoàn tu theo đúng luật, là ở trên thuyền với Chúa Giê-su và các môn đệ của Người, bởi vì những ai ở trong đó cũng đều rời bỏ thế gian để theo Chúa Giê-su, đã đặt mình dưới sự hướng dẫn của Người và nhập vào nhóm các môn đệ của Người; họ được che khuất khỏi làn sóng biển trong cơn bão nơi trần thế, tức là khỏi vô số những dịp xúc phạm đến Thiên Chúa.

Tuy nhiên, ở trong cộng đoàn như thế đó, chúng ta không tránh khỏi được những đau buồn và những cơn cám dỗ. Nguy hiểm và có hại nhất là những cám dỗ xúi giục chúng ta không vâng phục hay vâng phục không đúng cách; bởi vì chúng ta chỉ đến một cộng đoàn là để vâng lời, nên khi xa lánh nhân đức này, chúng ta đánh mất những ơn mà chúng ta cần có, để tồn tại trong bậc sống của mình. Thế nên điều hệ trọng là những con người sống chung thành cộng đoàn phải nắm lấy những phương tiện, nhằm cảnh giác chống lại những loại cám dỗ này.

Như vậy, Anh Em là những người hằng ngày gặp cơn cám dỗ, thì đương nhiên phải có những phương thuốc bảo đảm ngừa được mọi hậu quả tai hại của cơn cám dỗ ấy. Đó là điều mà Anh Em phải cố gắng quan tâm, vì nó thường quyết định sự trung thành của Anh Em với ơn gọi. Điều mà trên hết Anh Em phải xin cùng Thiên Chúa, là được Người dạy cho Anh Em biết vâng

phục, và vâng phục thật tốt, bất chấp những trở ngại và khó khăn mà ma quỷ sẽ đẩy lên nơi Anh Em, nhằm làm cho Anh Em chán ghét vâng phục.